

บทบรรณาธิการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกคน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทุกคนจึงต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ การซื้อการขายและใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ การทำงานที่บ้าน การลดการเดินทาง การพิสูจน์หรือยืนยันตัวตน การบริการตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น สำหรับอนาคตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เป็นชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนในสังคม ทั้งในเรื่องการสื่อสาร การคิดและเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว ตลอดเวลา สำหรับด้านการศึกษา นั้น ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการการเรียนรู้ การบริหาร การศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และการประเมินผล ทำให้ทิศทางในชีวิตวิถีถัดไปกับการศึกษาไทยนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย องค์กรทางการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เสริมสร้างให้บุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสติ และมีความสุขกับการทำงาน โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งสายวิชาการเป็นบุคลากรหลักในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องเป็นบุคลากรหลักในการสร้างนวัตกรรม การให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสายวิชาการและผู้บริหาร ให้บรรลุภารกิจขององค์กรในชีวิตวิถีถัดไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีนวัตกรรม การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้านการจัดการในองค์กร โดยนวัตกรรมเหล่านั้นนอกจากจะนำไปใช้ในองค์กรของตนแล้วยังสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของบทความทางวิชาการอีกด้วย

วารสารวิชาการ ปชมท. เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานประจำ ในรูปแบบของนวัตกรรม การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานอื่นได้เช่นกัน วารสารวิชาการ ปชมท. ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565) มีบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มาจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวน 20 บทความ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการ ปชมท. หรือส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย (ส่งทางระบบออนไลน์เท่านั้น) และดาวน์โหลดรูปแบบหลักเกณฑ์ และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ <http://www.council-uast.com> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ในนามของบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปชมท. ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำกองบรรณาธิการทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ปชมท. ท่านที่ปรึกษา ปชมท. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปชมท. ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปชมท. ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุฒนวน
บรรณาธิการ